

พรบ.ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่เคย29ก.ค. คาดลดเด็กท้องก่อนวัยอันควรได้75%พร้อมจี้ร.สอนเพศศึกษารับมือ

สาธารณสุข ● สธ.ประกาศใช้ พร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลตั้งแต่ 29 ก.ค.นี้ คาดลดจำนวนแม่วัยรุ่นได้ 75% จี้โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษาและวิธีการคุมกำเนิดถูกวิธีรอบด้าน ผลสำรวจเด็กเผยท้องเพราะเลียนแบบเพื่อน สื่อ เหล้า โดนคนใกล้ชิดข่มขืน

นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าว “พร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?” ว่า ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เป็นวันแรกที่ พร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะมีผลบังคับใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เกิดจากแม่อยู่ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 120,000 คน และเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 3,500 คน คาดหวังว่าจากการบังคับใช้ พร.บ.จะสามารถลดจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่อยู่ต่ำกว่า 20 ลงให้ได้ 75%

ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของ 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และมีการนำตัวแทนเยาวชนมาร่วมเป็นอนุกรรมการทั้งหมด 2 คน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ทั้งหมด 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม 2.สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 3.สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม 4.การจัดสวัสดิการและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ 5.ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น

นพ.กิตติพงษ์กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มเยาวชน อาทิ ต้องการให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ต้องการให้ลดครูเปลี่ยนทัศนคติให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาแทนที่จะมองว่าเป็นการชู้พรองให้กระโดดการต้องการให้เพิ่มอนุกรรมการที่มาจากตัวแทนเยาวชนให้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งในเรื่องที่ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เกิดจากเยาวชน ขอให้มั่นใจว่าทุกเสียงสะท้อนจะได้รับการผลักดันให้ได้ รับการพิจารณาจากคณะทำงานอย่างแน่นอน เพราะแม้ว่าตัวกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ก.ค.ที่จะถึงนี้ แต่ตัวกฎหมายจะมีการนำนโยบายที่เป็นประโยชน์เข้ามาเสริมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ระหว่างปี 2560-2569 ซึ่งจะมีการพูดคุยเพื่อเสริมยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการ 5 กระทรวงดังกล่าวในการพัฒนาตัวกฎหมายครั้งแรกในวันที่ 22 ส.ค.

“ทั้งนี้ ไม่อยากให้มองว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เป็นภาระสนับสนุนให้มีตั้งครรภ์ในวัยเด็ก แต่เพื่อเพิ่มสิทธิต่างๆ ให้แก่เยาวชน ทั้งทางการศึกษาให้แก่เด็กตลอดจนการให้สิทธิในการเข้ารับบริการทางสถานบริการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และทางสถานบริการต้องเก็บข้อมูลของเด็กเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ทางกรมอนามัยได้ดำเนินแผนงานนี้ก่อนที่จะมี พร.บ.ออกมา ซึ่งตัว พร.บ.จะมาช่วยเสริมให้การดำเนินงานมีกรอบที่ชัดเจนและเข้มแข็งต่อไปมากขึ้นในอนาคต” ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์กล่าว

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. จากการสำรวจความเห็นต่อ พร.บ.ดังกล่าวในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา จำนวน 3,053 คน เมื่อช่วงเดือน ก.ค. พบว่าสาเหตุการตั้งครรภ์อันต้นหนึ่งคือ เลียนแบบเพื่อนและสื่อ 73.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 73% ไม่ได้พักอยู่กับผู้ปกครอง 72.7% อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มนักเรียน 65.4%

ยอมรับได้หากเพื่อนตั้งครรภ์ระหว่างเรียน และรับไม่ได้ 28.4% ส่วน 6.2 ตอบว่าไม่แน่ใจ 84% ไม่รู้มาก่อนว่ามีคลินิกวัยรุ่น ทำให้มีผู้ใช้บริการเพียงแค่ 1.3% เท่านั้น กลุ่มวัยรุ่น 87.6% ต้องการให้มีสายด่วน และต้องการให้เปิดช่องทางการปรึกษาผ่านอีเมล โลกโซเชียล 81% ส่วนการปรึกษากับตัวแทนเจ้าหน้าที่มี 66%

นอกจากนี้ จากข้อมูลเสียงสะท้อนต่อโรงเรียนและสถานศึกษาที่เด็กต้องการมากที่สุดภายหลังกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้คือ 1.การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาและวิธีการคุมกำเนิดอย่างรอบด้าน 2.โรงเรียนต้องประสานหรือหาแหล่งช่วยเหลือทางสังคม 3.การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ตั้งครรภ์ในคลินิกวัยรุ่นหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปใช้บริการ ทั้งนี้ จากสถิติพบความต้องการของเยาวชนในด้านต่างๆ อันดับ 1 ถึง 79.3% คือความเป็นมิตรในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2.ช่วยรักษาความลับของผู้ใช้บริการ 74.2% และ 3.ไม่รับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ 70.1%

น.สภัทรวดี ใจทอง รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายเด็ก 11 เครือข่ายต่อ พร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าครูจำนวนมากมองว่าเด็กที่มาปรึกษาปัญหาตั้งครรภ์เป็นตัวปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีการปรับทัศนคติของครูผู้สอนให้มีการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาให้มากขึ้นโดยแยกออกจากวิชาสุขศึกษา ทั้งนี้ ควรมีการจัดตั้งแกนนำในโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะแก่เด็กที่ไม่กล้าปรึกษาครูโดยตรง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆ ควรมีการลงไปตรวจสอบข้อมูลตามโรงเรียนต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กผู้ประสบปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาเด็กที่ตั้งครรภ์ส่วนมากนั้นเกิดความอายและต้องออกจากระบบการศึกษาไปเป็นที่สุดอีกข้อที่ต้องการเรียกร้องคือ การที่จัดตั้งอนุกรรมการที่มาจากตัวแทนเยาวชนเพียงแค่ 2 คน มองว่าเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับปัญหา จึงต้องให้มีการเพิ่มอนุกรรมการเยาวชนมากขึ้น